

## สถานี ก.ค.ศ. การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

● นำเสนอเมื่อ 11 ก.ค. 2561

สถานี ก.ค.ศ.

### การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน ช่วงเวลาของการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใกล้จะมาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันแล้ว โดยให้ประกาศรับสมัครภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 รับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561 สอบ ภาค ก และ ภาค ข วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข ซึ่งมีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์) วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สอบ ภาค ค วันที่ 1 กันยายน 2561 และประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 6 กันยายน 2561

การสอบแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ว 5/2561) ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครไว้ ดังนี้

1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และสำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย

โดยผู้สมัครต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ชี้แจงแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ยกเว้น ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ยังไม่ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี หรือเปิดสอนแต่ยังไม่มียุทธศาสตร์สำเร็จการศึกษา จำนวน 32 กลุ่มวิชา หรือที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 กลุ่มวิชา รวม 42 กลุ่มวิชา ตามที่ สพฐ. กำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ในวันสมัครยังไม่ต้องนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ชี้แจงแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนมายื่นพร้อมใบสมัคร แต่หากสอบได้และถึงลำดับที่บรรจุและแต่งตั้งต้องนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ชี้แจงแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน มาแสดงเพื่อประกอบการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ก.ค.ศ. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดประเภทวิชาฯ ทั้ง 42 กลุ่มวิชาดังกล่าว เป็นรายจังหวัด ตามที่ สพฐ. เสนอ นั้นหมายความว่า ทั้ง 42 กลุ่มวิชา จะเปิดรับสมัครเฉพาะในบางจังหวัดที่ สพฐ. ได้สำรวจความต้องการไว้และ ก.ค.ศ. ได้เห็นชอบแล้วเท่านั้น เช่น วิชาภาษาสเปน จะได้รับการยกเว้นเฉพาะกรุงเทพฯ หรือวิชาภูมิศาสตร์

จะได้รับการยกเว้นเฉพาะจังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สกลนคร และชุมพร เท่านั้น ส่วนจังหวัดใดจะได้รับสมัครสาขาวิชาใดบ้าง ทั้ง 42 กลุ่มวิชา และสาขาวิชาอื่น ขอให้ติดตามจากเว็บไซต์ของ สพฐ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และทางสื่อต่าง ๆ

สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขันที่กำลังจะมาถึง และขอให้ทุกท่านโชคดี ได้เป็นข้าราชการครูสมดังความตั้งใจ

**พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์**

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” [หนังสือพิมพ์มติชน](#) ฉบับวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561](#)